

เทคโนโลยีพร้อมฆ่าธุรกิจที่ปรับตัวล่าช้า

หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ได้ให้นโยบายขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงของประเทศและแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายกรัฐมนตรี ดมิทรี เมดเวเดฟ ประกาศอนุมัติแผนพัฒนาประเทศรัสเซียไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ ด้านกฎระเบียบ การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยคาดว่าประเทศจะก้าวไปสู่เป้าหมายได้ภายใน 7 ปีข้างหน้า ด้วยวงเงินงบประมาณราว 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะกระจายลงลึกไปยังสาขาต่างๆ เช่น การสาธารณสุข และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น

Blockchain ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีลักษณะพิเศษในการกระจายศูนย์ที่ไม่ต้องพึ่งองค์กรกลางเข้ามากำกับดูแลในการทำธุรกิจ/ธุรกรรมอีกต่อไป และกำลังจะเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจำวันและปรับสิ่งแวดล้อมของโลกใหม่ ไม่เพียงแต่เงินดิจิทัลที่เป็นที่รู้จักกันดี อย่างเช่น Bitcoin และ Ethereum เท่านั้น แต่มันจะกระจายไปยังทุกอุตสาหกรรมที่มีการติดต่อสื่อสารบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แม้แต่ธนาคารกลางของรัสเซียก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและหาทางนำเอาเงินดิจิทัลแห่งชาติมาใช้ในอนาคตอันใกล้


สำหรับในภาคธุรกิจเอกชน ขณะนี้ก็ได้มีการปรับตัวไปสู่เทคโนโลยี Blockchain บ้างแล้ว เช่น สายการบิน S7 ที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในแคว้นไซบีเรียของรัสเซีย ร่วมกับธนาคาร Alfa Bank จะเป็นสายการบินแห่งแรกที่พัฒนาแพลตฟอร์มการขายบัตรโดยสารโดยใช้การชำระเงินด้วยระบบเงินดิจิทัล “Ethereum”

ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยทำให้การชำระเงินระหว่างสายการบินและเอเยนต์เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ถ้าถามว่าเร็วขึ้นแค่ไหน? ขอตอบว่า....ก็แค่จากปกติสองสัปดาห์เหลือแค่ไม่กี่วัน!!!! ซึ่งสายการบินจะสามารถโอนชำระเงินกลับไปเอเยนต์จำหน่ายบัตรโดยสารได้แทบจะในบัดดลหลังจากกระบวนการจำหน่ายบัตรโดยสารเสร็จสิ้นลง

หากมองดูผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ก็มีตัวอย่างร้านอาหาร Valenok ในใจกลางกรุงมอสโก เป็นธุรกิจรายแรกของรัสเซียที่หาญกล้าประกาศยอมรับการชำระเงินเป็น “เงินดิจิทัล” (Cryptocurrency) โดยยึดถ้อยยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่อย่างท้าทาย หากลูกค้าต้องการชำระเงินในรูปแบบ Bitcoin เขาก็ยินดีจะติดตั้งตู้ ATM พิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการอาหารกันเลยทีเดียว

ร้าน Valenok ตั้งอยู่ที่ Tsvetnoy Boulevard ใจกลางกรุงมอสโก โดยมีราคาเฉลี่ยอาหารจานหลักที่ประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใช้ QR code เป็นตัวบอกข้อมูลจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระและที่อยู่ของกระเป๋าเงิน (cryptocurrency wallet) ส่วนลูกค้าก็เพียงแต่สแกน QR code นั้นผ่าน Bitcoin app จากโทรศัพท์มือถือเพื่อชำระเงิน แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ร้านฟาสต์ฟู้ดเครือข่ายระดับโลกอย่าง Burger King ก็มีข่าวว่าจะรับ Bitcoin ในการชำระเงินประมาณช่วงปลายปี

การส่งออกของไทยก็จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องข้องเกี่ยวกับธุรกิจ/ธุรกรรมการค้าขายระหว่างประเทศภายใต้วงจรของระบบการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของโลกไม่ว่าจะเป็นสินค้า/บริการและเงินตรา จึงจำเป็นต้องติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงที่ผันแปรไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ มิติเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับตัวเองไปสู่ Thailand 4.0 เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนโดยพลัน อย่ามัวแต่หวังให้ใครมาช่วยอยู่เลย 

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169

www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนพบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center

Kosmodamianskaya nab., 52, k1
Moscow 115054, Russia

T: +7 499 653-59-89

F: +7 499 653-69-59

E: moscow@thaitrade.ru